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รายงานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ๔ ภาค  
เสวนา”ผักพื้นบ้านในสวนยางยั่งยืน ฟื้นคลังยาและอาหารให้ชุมชน” ผ่านโปรแกรม ZOOM 

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 

              
   

 ผู้เข้าร่วมเสวนาจ านวน ๒๔ คน 

 กล่าวแนะน าสถานที่และชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นายสินธพ อินทรัตน์  นายกอบต.ท่าข้าม   
 

- อาชีพหลักของชุมชนต าบลท่าข้าม คือการท าสวนยางพารา 
โดยการขายน้ ายางเป็นหลัก และได้เพ่ิมกิจกรรมพืชร่วมยาง 
เช่น ปลูกไม้เศรษฐกิจผสมผสาน  ปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน การ
เลี้ยงผึ้งโพรงไทยหรือผึ้งญวน  ลดการใช้สารเคมี เป็นการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว 

- ผลจากการปลูกพืชร่วมยาง คือ น้ ายางจะมีความเข้มข้น
มากกว่าการท าสวนยางเชิงเดี่ยว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
แหล่งที่อยู่ของพืช  

- ในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการส่งเสริมของ อบต.ท่า
ข้าม และมีการจัดท าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องของการเลี้ยงผึ้ง มีกิจกรรมเพาะเห็ด
แครงเป็นอาหาร และกิจกรรมการจัดการน้ าหรือฝายมีชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ท าร่วมกับ
ชุมชน  

- กิจกรรมเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกพืชร่วมยางในชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งจะได้
มีการแลกเปลี่ยนและน าประสบการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ไปปรับใช้กันต่อไป 
 

 กล่าวเปิดงาน โดยนายเดชา  ศิริภัทร  ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ   
 
 พัฒาการและความส าคัญของพันธุกรรมพื้นบ้าน  

- เริ่มจากพัฒนาการของมนุษย์สมัยยุคหินเก่า หินกลาง และ
ยุคหินใหม่ที่มีการพัฒนาในการใช้อาวุธเพ่ือการหาอาหาร 
โดยใช้สติปัญญาในการประยุกต์ใช้ในแต่ละยุคสมัย   

- ยุคหินใหม่เป็นยุคที่เกิดระบบเกษตรกรรมขึ้น เมื่อประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ปีที่แล้ว คนเริ่มเอาสัตว์มาเลี้ยง และมีการ 

 



๒ 

 

- เพาะปลูก มีการย้ายที่อยู่ตามสัตว์และพืชที่เปลี่ยนไป เช่น กลุ่มผีตองเหลือง จนถึงยุคที่คนมีสติปัญญาพอ
ในการน าสัตว์มาเลี้ยง น าพืชมาปลูก   

- เมื่อคนเริ่มตั้งหลักปักฐานมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงเกิดเกษตรกรรมขึ้น 
เพ่ือน าสัตว์เลี้ยง หรือพืชมาปลูกในความดูแลของเรา 

- การน าพืชป่า สัตว์ป่ามาปรับปรุงพันธุ์ เป็นภูมิปัญญาในอดีต เรียกว่าเป็นการคัดเลือกให้เหมาะกับสภาพที่
น ามาปลูกหรือน ามาเลี้ยง  เช่น การน าควายป่ามาเลี้ยง การน าข้าวป่ามาคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน 
จากเมล็ดเล็กเป็นเมล็ดโต พันธุกรรมเกิดจากระบบเกษตรกรรมที่คนน ามาปรับให้เหมาะกับการด ารงชีวิต 
ท าให้มีคุณภาพทีด่ีกว่า  

- จนกระท่ังปัจจุบันเกิดสังคมที่ซับซ้อนก้าวหน้ามากขึ้นและเกิดสังคมเมือง เป็นสังคมระบบข้อมูลข่าวสาร  
มีการผสมพันธุ์บวกกับการคัดเลือกพันธุ์ ท าให้ได้พันธุกรรมใหม่ที่ดีข้ึน การผสมพันธุ์เป็นขั้นตอนหนึ่งใน
การพัฒนาระบบเกษตรกรรม  

- ยุคอุตสาหกรรม มีการปฏิบัติเขียว เป็นการน าเกษตรกรรมมาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม เมื่อประมาณ ๖๐ 
ปีที่แล้วมีการปรับปรุงพืชส าคัญ เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง  ฯลฯ เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบเกษตรกรรม
แผนใหม่ จากข้าวต้นสูงก็เป็นข้าวต้นเตี้ย ผลผลิตสูงขึ้น อาศัยระบบน้ านอกชลประทาน มียาปราบวัชพืช 
มีการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ในขณะเดียวกันในการเพ่ิมลักษณะผลผลิตท าให้พืชอ่อนแอลง  ซึ่งต้องใส่ปุ๋ย ฉีดยา 
ควบคุมน้ า เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าที่ธรรมชาติจะมอบให้ได้ ต้องพ่ึงพาระบบอุตสาหกรรมที่ผลิต
สารเคมี และพ่ึงระบบตลาด เนื่องจากระบบท ากินอย่างเดียวไม่เพียงพอ  

- ระบบเกษตรกรรมแบบใหม่ ใช้ระบบที่ผลิตโดยบริษัท เช่น เมล็ดพันธุ์ ต้องใช้เครื่องจักร ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า
หญ้า เกษตรกรจะกลายเป็นระบบการผลิตแบบใหม่ แม้บางครั้งต้องผลิตเองก็ต้องขายทั้งหมด เพราะถูก
ก าหนดทุกอย่างจากระบบตลาด  เป็นการก าหนดที่ต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิต เกษตรกรกลายเป็นเบี้ยล่าง 
มีความยากจนลง ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนมากขึ้นทุกวัน เกษตรกรพ่ึงตนเองไม่ได้ และพ่ึงพากับระบบทุกระบบ 

 แนวทางและทางออกของเกษตรกร 
- การปลูกแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  การพ่ึงพาตนเอง โดยการปลูกเพ่ือบริโภคเอง ใช้พันธุกรรมของตัวเอง  

ควบคุมปัจจัยการผลิตได้ และท่ีส าคัญ ต้องควบคุมพันธุกรรมให้ได้ก่อน เพราะเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด  
- ต้องศึกษาปัญหา และย้อนกลับไปที่ต้นเหตุ เพ่ือค้นหาสิ่งที่จะปรับ ปรับปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขอดีต   
- หากเราจะน าพันธุ์พืชใหม่ๆ มาใช้ เราต้องรู้เท่าทัน ว่าเราคือใคร เราจะไปไหน  ที่ผ่านมาเรามีอะไร

ผิดพลาดไปบ้าง และเราจะพัฒนาของใหม่มาต่อยอดได้อย่างไร  แล้วอนาคตจะดีกว่าที่เคยผ่านมา 
- การเกษตรเป็นความจ าเป็นของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่ยารักษาโรค การเกษตรเป็นการพ่ึงตนเองได้  

ในภาวะโควิด ๑๙ สิ่งที่เราต้องใช้คือ ปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น หากไม่เกิดวิกฤติบางทีเราไม่รู้ว่าชีวิตอยู่ได้
อย่างไร เพราะบางทีเราไม่ค่อยสนใจชีวิต แต่สนใจอย่างอ่ืนมากกว่า ซึ่งเงินไม่สามารถตอบปัญหาสุขภาพ
หรือคุณภาพชีวิตได้ทั้งหมด 

- เกษตรอินทรีย์เป็นการท าเกษตรเพ่ือชีวิตตัวเอง เมื่อถึงเวลาคนรวยก็เลือกเกษตรอินทรีย์เพ่ือกินก่อน 
ไม่ได้คิดเพ่ือขาย เกษตรกรเองต่างหากท่ีผลิตอาหารแย่ๆ ตัวเองไม่กล้ากิน และคิดว่าจะขายได้แพงๆ  

- การใช้พันธุกรรมต้องเลือก พันธุกรรมที่ดี ซึ่งมีจากธรรมชาติ เกษตรกรคัดเลือกและเก็บใช้เอง  
- ท าอย่างไรให้เกษตรกรรู้ว่าคุณค่าของเกษตรกรรมยั่งยืน มีมากกว่าด้านเศรษฐกิจ  
- พันธุกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นพันธุกรรมที่เกษตรกรหรือผู้บริโภคพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตัวเอง  
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- ต้องท าพันธุกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตัวเองเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงแบ่งปันให้ผู้บริโภคใน
ราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะอยู่ได้ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ซึ่งดีต่อทุกฝ่าย  

- เกษตรกรต้องพัฒนาระบบเกษตร พันธุกรรมของตัวเอง ท าตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม  
- พันธุกรรรมยั่งยืนอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความเหมาะสม และมีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นหน้าที่ของ

เกษตรกรแต่ละที่ต้องพัฒนาพันธุกรรมนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี วัฒนธรรมของตัวเอง 
- ตราบใดที่เกษตรกรรมยังไม่ยั่งยืน เกษตรกรก็อยู่ไม่รอด ซ่ึงระบบเกษตรกรรมต้องสอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่

ภูมินิเวศน์ เกษตรกรต้องพัฒนาพันธุกรรมนั้น ๆ ขึ้นมาเอง หากพันธุกรรมไม่ยั่งยืน เกษตรกรรมก็จะเสื่อม
โทรมลงไปเรื่อย ๆ  

 
 

 ผักพื้นบ้านในสวนยางยั่งยืน ฟื้นคลังยาและอาหารให้ชุมชน 
วิทยากรโดย 
๑. นายสุนทร รักษ์รงค์  กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
๒. นายอภินันต์ หมัดหลี ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธาตุ ๔ 
๓. นายสมนึก หนูเงิน  ประธานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมีและโครงการสวน 

ยางยั่งยืน 
๔. นายอาทร สุขสว่างผล ผู้ประสานงานโครงการสวนยางยั่งยืน 
๕. นายบุญมี  แป้นจันทร์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ 
ด าเนินรายการโดย นายก าราบ พานทอง ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ 
 

 
 นายบุญมี  แป้นจันทร์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ 

 
- สถานการณ์ยางพาราในภาวะโควิด ๑๙ ในฐานะ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องรับผิดชอบพ่ีน้องเกษตรกร
ชาวสวนยางทั้งประเทศ   ตอนนี้ ๘๕ % ที่ต้องพ่ึงพา
จากตลาดต่างประเทศ  ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ประเทศ
ที่ต้องการใช้ยางพาราหยุดรับซื้อ มีการชะลอตัวการ
ส่งออก 

- อาชีพการเกษตรทุกอาชีพได้รับผลกระทบหมด ไม่
สามารถส่งออก และท าการค้าขายได้  การที่เราท า
การเกษตรแบบเชิงเดี่ยวจะไม่สามารถหามาตรการมา
รองรับได้ทัน แต่หากมีการท าเกษตรทางเลือก ปลูกพืช
อย่างหลากหลาย จะท าให้มีทางเลือกที่หลากหลายด้วย  

-  การแก้ปัญหาเรื่องราคายางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลมีความพยายามในการแทรกแซงราคา ในช่วงที่ 
   ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงราคายางพาราสูงถึงกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท และเม่ือราคายาง   
   ตกต่ ามาอีก ท าให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวกันมากขึ้น  
-  ในอดีตในสวนยางมีพืชต่าง ๆ มากมาย มีไม้ยืนต้น ไม้ผล ผัก ต่าง ๆ แต่หลังจากราคายางปรับสูงขึ้นพ่ีน้อง    

 



๔ 

 

   เกษตรกรส่วนหนึ่งกลับมาท าเชิงเดี่ยวมากขึ้น เป็นการท าลายความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ไปด้วย 
-  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา การยางได้มีนโยบายในการเว้นพืชในสวนยาง ในตอนแรกๆ ให้เกษตรกรเว้นพืชอ่ืน   
   ไดไ้ร่ละ ๑๐ ต้น ต่อมาขยายเพิ่มเป็น ๑๕ ต้น ให้มีไม้ป่าหรือไม้อ่ืน ๆ เว้นไว้ในพ้ืนที่ได้ โดยมีนโยบายส่งเสริม 
   กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เพ่ือให้พ่ีน้องเกษตรกรได้มีทางเลือก  
-  ปัจจุบัน เล็งเห็นว่าการท าพืชเชิงเดี่ยวไม่ใช่ทางท่ีถูกต้อง สิ่งที่แน่นอนคือ การหันมาปลูกพืชทดแทน  ซึ่งตอนนี้มี   
   ให้เลือก ๕ แบบ ในการปลูกแทน คือ  

๑) โคนยางปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี  
๒) โคน่ยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์หรือการติดตาในแปลง  
๓) โค่นยางปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น ไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
๔) โค่นยางปลูกแทนด้วยปาล์มน้ ามัน   
๕) โค่นยางปลูกแทนด้วยเกษตรผสมผสาน ซึ่ง ในข้อ ๕ แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ข้อ คือ 

๕ (๑) เกษตรผสมผสาน อนุญาตให้ปลูกยางเป็นพืชหลัก โดยลดจ านวนต้นยาง จาก ๗๖ ต้น  
   เหลือ ๔๐ ต้นต่อไร่ และขยายระหว่างแถวยางให้เพ่ิมข้ึน แล้วเพ่ิมไม้เศรษฐกิจหรือพืชชนิดอื่น  
๕ (๒) ปลูกพืชไม้ผลยืนต้น เป็นรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ตอนนี้การยางให้ทุนไร่ละ ๑๖,๐๐๐  
   บาท เป็นการเปิดโอกาสให้พ่ีน้องเกษตรกรได้มีทางเลือก   

-  อนาคต มีมาตรการปรับเหลือ ๓ แบบ คือ 
๑) แทนด้วยยางพันธุ์ดี  
๒) ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น   
๓) เกษตรกรรมยั่งยืน เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนผสมผสาน สวนสมรม ซึ่งขึ้นอยู่กับเกษตรกร 
    ว่าจะเลือกปลูกแบบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่การยางจะให้ค าแนะน าในการจัดรูปแบบที่เหมาะสม แนวโน้ม    
    การยางแห่งประเทศไทย มีการปรับให้พ่ีน้องเกษตรกรได้มีทางเลือกมาขึ้น ในการปลูกยางทดแทน  

-  ผลกระทบเรื่องราคายาง ตอนนี้ราคาน้ ายางสูงกว่าราคายางแผ่นรมควัน พ่ีน้องเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิตยาง  
   แผ่นรมควันตอนนี้ตลาดต้องการน้ ายางสดมากกว่า ซึ่งตอนนี้เกษตรกรต้องมีการปรับตัว 
-  การยาง ได้มีการปรับเปลี่ยน ให้เกษตรกรสามารถปลูกยาง ก าหนดไม้ยืนต้นชนิดอื่น แบ่งเป็นประเภท เช่น   
   กระท้อน ขนุน เงาะ จ าปาดะ ทับทิม ทุเรียน มะขาม มะกอก มะนาว มะปราง มะเฟือง มะไฟ ลิ้นจี่ อาโวกาโด    
   อินทผาลัม ฯลฯ ส่วนไม้ยืนต้นให้ใช้บัญชีตามพรบ.สวนป่า ๒๕๕๘ ซึ่งมรีายชื่อพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้จ านวน ๕๘ ชนิด  
   ซึ่งการยางสามารถเปิดให้ปลูกได้ นอกจากนี้ การยางได้ก าหนดว่าไม้ชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถปลูกได้ เช่น กาแฟ  
   ขีเ้หล็ก ตาลโตนด ไมป้ระ เนียงนก มะม่วงหิมพานต์ ไม้มะฮอกกานี หม่อน หมาก  และอนุญาตกรณีปลูกแทน 
   ไม้ผลชนิดอื่นนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไว้ ให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยอนุมัติการปลูก ซึ่งแสดงว่าตอนนี้ 
   สามารถปลูกได้ทุกอย่าง  
  

 นายสุนทร รักษ์รงค์  กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
 

 ได้มี การแต่ งตั้ งคณะท างาน คื อ  คณะท า งานป่ า ไม้ 
คณะท างานยางยั่งยืน และคณะท างานศึกษาสวนยางยั่งยืน
ใน พ้ืนที่ ไ ม่ มี เ อกสารสิ ทธิ์  ขณะนี้ มี พ่ี น้ อ งประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ ราย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยศึกษาภายใน ๒ 
เดือน ผลการศึกษาจะเข้าสู่ครม. ในวันที่  ๑ มิถุนายน 



๕ 

 

๒๕๖๓ ซึ่งคณะท างานจะต้องน าเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือการ
พิจารณา 

 กรณีของสวนยางยั่งยืน  คือ เรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งน้ ายางและไม้ยางต้องสามารถตรวจสอบ
ที่มาที่ไปได้ เป้าหมายที่วางไว้คือ การใช้สวนยางยั่งยืนเป็นฐานไปสู่มิติอ่ืน ๆ รวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม   

 ในการท างานของคณะท างานยางยั่งยืน ตั้งเป้าหมายไว้ คือ มีกลไกในการขับเคลื่อนในการท าสวนยางยั่งยืน 
โดยมีคณะท างานเรื่องการท าสวนยางยั่งยืน และขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
เรื่องของการท าสวนยางยั่งยืน เสนอให้ กยท.จ่ายเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท/ไร่ โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐปีละ ๒,๐๐๐ ล้าน ขยายพ้ืนที่สวนยางยั่งยืน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ภายใน ๑๐ ปี   

 คณะท างานศึกษาสวนยางยั่งยืนในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ ๖ ล้านไร่ เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ปัญหา ซึ่งต้องรีบด าเนินการให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๔  ซึ่งได้มีการน าไปสู่การผลักดันในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน
เอกสารสิทธิ์ หรือที่อยู่ในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งใน ๖ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในลุ่มน้ า ๓ ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ๒๕๐๗ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒   

 ปัญหาที่พบคือ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และ ๒ ไม่สามารถกรีดยางได้ แต่เมื่อยางอายุ ๒๐-๓๐ ปี ต้องมีการโค่น
ยาง และนโยบายยังมีข้อจ ากัดว่าการปลูกแทนต้องปลูกด้วยเมล็ด หรือติดตาในแปลงเพื่อให้ยางมีรากแก้ว 
เป็นการป้องกันการชะลอของน้ า 

 ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหา คือ ส่งเสริมการปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ใช้แนวคิดสวนยางยั่งยืน
เข้าไปส่งเสริม  

 
นายอภินันต์ หมัดหลี   ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธาตุ ๔ 
 จากบทเรียนในเรื่องของพืชร่วมยาง อดีตเรียกป่ายางเมื่อก่อนเราเข้าไปป่ายางเรามีความสุข สนุก เพราะ

มีความหลากหลาย อากาศเย็นสบาย มีความร่มรื่น มีทุกอย่างอยู่ในป่ายางทั้งหมด แต่ปัจจุบันคนคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงระบบให้เกิดการทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ท าให้สิ่งแวดล้อมแย่ลง 

 บทเรียนที่เห็นคือ พันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์ ระบบนิเวศน์เลือนรางหายไป เมื่อก่อนสิ่งไหนที่ขึ้นเองได้
เราก็ไม่ตัดทิ้ง เพียงแต่เราให้อยู่ระหว่างแถว ให้มันอยู่ได้ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย มีการปลูกด้วยเมล็ด มีรากแก้ว
หยั่งลึก มีไม้หลากหลาย หลายชั้นท าให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น มีป่าปกคลุมอยู่  หากท าได้อย่างนี้ชีวิตจะกินดี
อยู่ดีได้ พืชบางชนิดไม่ต้องปลูก เพราะมนีก กระรอก กา เอามากิน ท าให้พันธุกรรมพืชไม่ต้องปลูก ไม่สูญ
หาย หากเรายังอนุรักษ์ระบบเหล่านี้ไว้ 

 ภายใต้วิกฤติโควิด คนที่ท าสวนยางยั่งยืน จะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างน้อยมีผักกิน มีผักขาย ถ้าเราท า
สวนยางยั่งยืน โดยการเว้นไว้ ไม่ต้องปลูกใหม่ มีไม้ใช้สอย มีเถาวัลย์ ย่านสะบ้า ไม้ไผ่ สมุนไพร ซึ่งท าไม
เราต้องไปท าลาย เพราะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเราได้มากมาย  

 อาหารหากอยู่ในมือเรา ถือว่าเป็นของวิเศษ เป็นอาหารที่ปลอดภัย กินแล้วสุขภาพปลอดภัย หากเราไป
กินอาหารไม่ด ีถือว่าเป็นอาหารที่จอมปลอม  

 ท าอย่างไร ให้พ้ืนที่หรือภูมินิเวศน์ทุกอย่างดีข้ึน ไม่ต้องใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น หากท าระบบนิเวศน์ให้ดี 
อากาศดี ดินดี น้ าดี สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเอง  

 หากเราปลูกพืชเชิงเดี่ยว จะมีพ้ืนที่ที่เสียโอกาสไปเยอะมาก ท าอย่างไรให้มีทั้งผัก สัตว์และไม้ยืนต้น หาก
เราช่วยกันผลักดันร่วมกันกับทุกหน่วยงาน จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา  

 ต้องหาภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น ต าบล และระดับจังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่ตัวอย่างให้เห็นมากมาย จากการที่
ริเริ่มแนวคิดป่ายางยั่งยืน จนปัจจุบันหลายครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน มีความอยู่ดีกินดี สร้างรายได้ ส่งลูก



๖ 

 

เรียนหนังสือได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงราคายางตกต่ าก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้
น้อยมาก เพราะยังสามารถเก็บผักเหมียง ผักกูด หน่อไม้  มีกิน เหลือขาย  

  
 

 แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น 
- การสงเคราะห์การท าสวนยางส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของกองทุนฯที่ให้มีการโค่นยางออกหมด แต่

ปัจจุบันรัฐกลับหันมาส่งเสริมเกษตรผสมผสานกันมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรหลายคนอยากท า แต่มีข้อจ ากัด
หลายอย่าง อยากให้มีการบังคับว่าหากมีการขอทุนปลูกยาง ต้องปลูกร่วมพืชร่วมยางหากไม่ปลูกพืชร่วม
ยาง การยางจะไม่ให้สงเคราะห์กองทุน โดยเสนอรูปแบบหลากหลายที่นอกเหนือจากยาง ต้องมีแรงจูงใจ 
ซึ่งต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นกติการ่วมกัน 

- สภาพแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ไม่เหมือนกัน สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย ระบบดิน ระบบน้ า ไม่เหมาะสม
กับการปลูกพืชร่วมยาง ไม่เหมาะกับการปลูกผักเหมียง มีปัญหาเรื่องการตลาด ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้
ไม่สามารถปลูกพืชร่วมยางได้ 

- ทางภาคอีสาน ตอนนี้มีปัญหาเรื่องราคายางตกต่ า และแห้งแล้ง เกษตรกรเริ่มกลับมาปลูกข้าว มัน
ส าปะหลัง และอ้อย กันอย่างเดิม หลายคนถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ เอายางออก และปลูกอ้อยและมัน ที่
เป็นพืชหลักของคนอีสาน ในพ้ืนที่ยังไม่สามารถใช้วิธีคิดเรื่องพืชร่วมยางไปส่งเสริมได้  โดยรวมยังไม่มั่นใจ
ว่าจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน   พ่ีน้องภาคอีสานท างานร่วมกับกยท. น้อยมาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กับกองทุนสวนยาง พ่ีน้องที่ปลูกยางตาสอย ตอนนี้ได้เลิกปลูกยางแล้ว  ปลูกประมาณ ๔ ปี แล้วยางไม่โต 
และคนที่ปลูกประมาณ ๑๐ ปีแล้ว บางแปลงไม่สามารถเปิดกรีดได้ เพราะน้ ายางไม่ออก  

- ในเชิงนโยบายเห็นภาพชัดเจนมากข้ึน เริ่มเห็นความส าคัญของการสร้างความหลากหลายในพ้ืนที่สวนยาง
และเริ่มปฏิบัติการมากขึ้น  การท างานของภาคประชาชนตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดผล
ให้ กยท.เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น จุดที่ส าคัญคือ ความยากของสวนยางยั่งยืน เกษตรกรบางกลุ่มติด
ข้อจ ากัดในเรื่องระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจสังคม สามารถปรับได้ยาก เกษตรกรบางกลุ่มมีข้อจ ากัดด้าน
ความพร้อมในเรื่องของพ้ืนที่น้ า ดิน ตลาด ในระบบห่วงโซ่อุปาทานต้องมีการเตรียมการทางด้าน
การตลาด พืชร่วมยางบางชนิดตลาดรองรับแต่บางชนิดตลาดยังไม่มีก าลังซื้อ  และเกษตรกรบางกลุ่มยัง
ไม่พร้อมไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางยั่งยืน ควรเน้นในเรื่องของการสร้างสวนยางยั่งยืน ในเรื่อง
ผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น   การพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ เช่น การกรีด การใส่ปุ๋ย  การดูแลรักษา พยายามท า
ให้สวนยางปรับเข้าสู่มาตรฐาน โดยต้องสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งมีการปรับสหกรณ์ไปสู่
มาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่น เวลามองสวนยางยั่งยืนต้องมีการขยายกรอบไปสู่ความยั่งยืนระดับโลก
ด้วย  

- หากเราจะอยู่ให้มีความสุขบนโลกนี้ต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม และต้องค านึงว่าเรารังแกสิ่งแวดล้อมด้วย
หรือไม่ เราจะเอาชนะสิ่งแดวล้อมไม่ได้ แต่เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับเราได้อย่างไร เราต้องอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อม หากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เราก็ถือโอกาสปรับเปลี่ยน จัดระบบใหม่ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ด้านอาหาร ด้านชีวภาพ บางสิ่งเรายิ่งท ายิ่งท าลายตนเอง  

- ในสวนยางต้องมีการสร้างความมั่นคงอย่างอ่ืนด้วย เช่น ผลไม้ ลองกอง การท าความเข้าใจ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนวิถีและรูปแบบ โดยใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ เช่น การปลูกทุเรียนในสวนยาง ซึ่งได้ผลผลิตดี 
นอกจากการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พืชเศรษฐกิจอย่างอ่ืน สามารถปลูกร่วมกับยางพารา ไม่ว่ าจะ
เป็นมังคุด ลองกอง การเลี้ยงผึ้ง ผลไม้ผสมผสาน ได้ผลผลิตที่ดี แต่ทั้งนี้ เกษตรกรต้องกล้าเปลี่ยนที่จะท า



๗ 

 

เกษตรแบบเดิม ๆ ท าอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ในการวางแผนการผลิตที่หลากหลาย  มีพันธุ์พืชเป็นของ
ตัวเอง การเพ่ิมมูลค่า การเพ่ิมวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดการจัดการ เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรได้   

- กยท.มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพร หรือไม้โตเร็วที่ไม่ต้องโค่น ให้เว้นไว้ได้
หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยาง    

- การท าสวนยางยั่งยืนหรือพืชร่วมยาง หลายท่านอาจไม่มั่นใจในการเปลี่ยนรูปแบบ หากลงไปคลุกคลีกับ
พ้ืนที่ จะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น แต่อาจเริ่มท าทีละเล็กทีละน้อย โดยการปลูกต้องไม่ตั้งความหวังไว้
ยาวนาน แต่ให้ตั้งความหวังว่าปลูกวันนี้กินวันนี้ เช่น การปลูกมะนาว ๓๐ วันให้ได้กิน ปลูกทุเรียน ๖๐ 
วันให้ได้กิน  โดยการทาบก่ิง หรือตอนกิ่ง แล้วน ากิ่งมาขาย จ าหน่ายได้    

- เรื่องของอาหารถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรือปัจจัยสี่ เน้นเรื่องของอาหารและยา ท าอย่างไรให้พ้ืนที่ของเรามี
อาหารและยา โดยท าให้เป็นพืชสมุนไพร ปรับใช้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนวิธีการท า ซึ่งต้องไม่
ใช้สารพิษหรือสารเคมี แตกต่างจากสวนผักหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ท าแล้วไม่กินเอง เราจะท าอย่างไรให้มี
รายได้และมีความสุข   

- การศึกษาวิจัยในพ้ืนที่สวนยางที่มีการปรับแนวคิดโดยการปลูกเพียง  ๔๐ ต้นต่อไร่ และมีการปลูกไม้อ่ืน
ผสมผสาน เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น 

- กยท.ส่งเสริมอาชีพ ใช้เป็นแบรนด์ของกยท.เอง  เช่น กาแฟ หรือผลผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของพ่ีน้องสวนยาง
ยั่งยืน โดยกยท.ท าหน้าที่เปิดตลาด เปิดพ้ืนที่ช่องทางจัดจ าหน่าย มีการเชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้า เพ่ือ
น าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเกษตรกรไปจ าหน่าย   

- สร้างเป้าหมา สวนยางยั่งยืนในช่วง ๑๐ ปี เพ่ิมเป็น ๘ ล้านไร่ โดยเสนอให้รัฐบาลกลางสนับสนุน
เกษตรกรที่ท าสวนยางยั่งยืนเพ่ิมอีกไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนของกยท.รวมเป็น 
๒๖,๐๐๐ บาทต่อไร่ 

- ในสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ ๖ ล้านไร่ ส่งเสริมให้พ่ีน้องเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาท าสวนยาง
ยั่งยืน  แลกกับสิทธิการใช้ประโยชน์  

- กยท.สาขาหาดใหญ่ ได้มีการด าเนินการในเรื่องของตลาดบ้างบางส่วน แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ได้ 
จัดให้มีมุมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง มีช่องทางการเชื่อมโยงตลาดกับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเปิดตลาด
ทุกวันจันทร์ น าผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มาจ าหน่าย   

- เกษตรกรควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาด โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือการอบรมการขยาย
สินค้าออนไลน์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นตลาดที่เปิดกว้าง เกษตรกรต้องเรียนรู้ และเท่าทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย 
 
 

 สรุปเนื้อหา โดยนายก าราบ พานทอง ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ 
- การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่  มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากมาย 

เช่น ข้อเสนอในเรื่องของการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร  การสร้างมูลค่าของสวนยางยั่งยืน ท าอย่างไร
ให้กยท.ใช้กฏบังคับคนที่รับทุนสงเคราะห์ให้สามารถเข้าร่วมการท าพืชร่วมยางมากขึ้น  โดยท าตาม
เงื่อนไขของกยท.ในการท าสวนยางยั่งยืนแทน หรือการใช้สิทธิในการท าสวนยางในเขตป่าแลกกับการท า
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สวนยางยั่งยืน   การท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ในระดับโลก  การตลาดผ่านระบบออนไลน์  หรือการ
เชื่อมโยงกับเมืองที่มีความหลากหลาย   
 

 กล่าวปิดเวทีเสวนา โดย นายสินธพ อินทรัตน์  นายกอบต.ท่าข้าม   
- เรื่องพันธุกรรมพ้ืนบ้านจะเติบโตเข้มแข็งได้ เราต้องร่วมกันสร้างและร่วมมือกัน พันธุกรรมพ้ืนถิ่นเรา

สามารถขยายได้  โดยการปลูกพืชร่วมยาง สามารถน าไม้ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ หรือกินได้ เช่น ผัก
พ้ืนบ้านต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ขยับขยายไปได้ค่อนข้างดี ในพ้ืนที่ท่าข้ามยังมีกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งญวนหรือผึ้ง
โพรงไทย มีประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ รัง มีการลดละเลิกการใช้สารเคมีในสวนยางพารา ซึ่งในเชิงนโยบาย
นั้นกยท.จะส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร เราจะแปรรูปให้เป็นน้ าผึ้งกระเทียมลด
คอเรสเตอรอลได้อย่างไร ส าหรับพ้ืนที่ท่าข้ามได้มีการตั้งเป้าหมายให้เป็นวิทยาลัยผึ้งญวณท่าข้าม ตั้งเป้า
เป็นวิทายลัยผึ้งญวนท่าข้าม  รวมทั้งการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่สวนยาง 
อย่างต่อเนื่อง  การเสวนาครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมากในการน าความรู้ต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไปใน
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพ้ืนที่ 

 
 

 ปิดการเสวนา เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
        นางสาวปราณี วุ่นฝ้าย บันทึก 
        นายก าราบ พานทอง  ตรวจทาน 
  


